

## ***Yêu thương gửi các con học sinh khối 9!***

Khi tiếng ve đã râm ran trên các vòm lá, hoa phượng cũng đã thắp lửa đỏ rực khắp sân trường và các con cũng đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp thì Đại dịch Covid-19 lại diễn biến phức tạp.

Biết bao tâm tình muốn nhắn nhủ cùng các con trong buổi chia tay, giờ không thể nói lời trực tiếp, cô xin thay mặt các thầy cô gửi gắm những yêu thương qua những dòng chữ này.

### ***Các con 2k6 yêu quý!***

Sau 4 năm học tập và rèn luyện, các con từ những ngày đầu bỡ ngỡ ấy nhưng dưới sự dìu dắt, dạy dỗ, quan tâm, chăm sóc hết mực yêu thương của các thầy giáo, cô giáo, giờ đây các con đã trưởng thành, trở thành những đoàn viên, những thanh niên chững chạc, kiêu hãnh, đầy tự hào. Bốn năm, các con đã không ngừng học hỏi, rèn luyện, nhiều con đã đạt được những thành tích cao trong học tập và thể dục thể thao. Các con đã không phụ lòng của thầy cô giáo, thầy cô ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, chắp cánh cho những ước mơ, cho các con hành trang tri thức, để các con bước tiếp vững chắc trên con đường đi tới.

Khóa học của 2k6 thực sự đã đi vào lịch sử; 4 năm học - 4 lần nghỉ do dịch Covid, các con dừng đến trường và chuyển sang hình thức học tập mới: học online. Mới đầu, các con còn bỡ ngỡ nhưng trong quá trình học tập, các con đã tự rèn luyện mình, rồi trở thành các chuyên gia công nghệ từ lúc nào không hay.

Và những ngày cuối cùng của khóa học lại đặc biệt hơn, các con không có tiết học cuối cùng tại lớp học để nghe lời căn dặn của các thầy cô, lời nhỏ to tạm biệt, những cái ôm chia tay đầy lưu luyến. Nhà trường muốn tổ chức cho các con buổi lễ bế giảng thật long trọng; để các con



chia tay mái trường, tạm biệt thầy cô, bạn bè với thật nhiều cảm xúc, như một dấu ấn khó quên mà không thể thực hiện ...

Nhưng cô biết, chính lúc này, vượt qua những thử thách, các con đã thêm trưởng thành, đã hiểu hơn sự quý giá của tình yêu thương, đoàn kết; đã có thêm sự mạnh mẽ, bản lĩnh đối diện với những khó khăn thử thách. Cô tin rằng với ý chí và nghị lực và quyết tâm của bản thân, các con nhất định sẽ chiến thắng trên con đường đi đến đích của mình.

Rồi sẽ ôn thôi, yêu thương sẽ lại về, cô mong lắm được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của các con khi đến trường, nụ cười tri ân của các bậc phụ huynh về thành quả học tập của các con trong năm học đặc biệt. Điều đó chắc chắn sẽ đến.

Cho phép cô gửi lời cảm ơn đến cha mẹ các con, các bậc sinh thành đã cùng sát cánh, đồng hành với các con và các thầy cô trong những năm qua.

Mặc dù không còn dạy các con nữa nhưng các thầy cô giáo luôn dõi theo từng bước chân của các con, hy vọng tất cả các con sẽ thành công hơn trên con đường học tập và xây dựng cuộc sống sau này. Cô tin các con sẽ gặt hái được thành công như ước nguyện. Các thầy cô luôn ở bên các con! Mai đây, dù đi bất cứ nơi đâu, các con hãy luôn nhớ về mái trường THCS Yên Thường thân thương này! Nơi đây mãi mãi là ngôi nhà thứ hai thân yêu của các con!

Tạm biệt các con! Hẹn gặp lại các con vào một ngày gần nhất! Gửi tất cả tình thương yêu, niềm tin và hy vọng tới các con!".

**BGH NHÀ TRƯỜNG**